

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภโชค ไชยวุฒิ	ประธานสภา อบต.	ศุภโชค ไชยวุฒิ	
๒	นายสมเดช เขื่อนเพชร	รองประธานสภาฯ	สมเดช เขื่อนเพชร	
๓	นายประยูร จันด้วง	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ประยูร จันด้วง	
๔	นายทูน เฟื่องฟู	ส.อบต.หมู่ ๔	ทูน เฟื่องฟู	
๕	นางสุพิน เขื่อนเพชร	ส.อบต.หมู่ ๕	สุพิน เขื่อนเพชร	
๖	นายศรীরรณ มะโนชัย	ส.อบต.หมู่ ๙	ศรীরรณ มะโนชัย	
๗	นายทวน จำปา	ส.อบต.หมู่ ๗	ทวน จำปา	
๘	นายปฐม ใจเย็น	ส.อบต.หมู่ ๕	ปฐม ใจเย็น	
๙	นายมณูชัย ศรีหะวงษ์	ส.อบต.หมู่ ๒	มณูชัย ศรีหะวงษ์	
๑๐	นายพิเชษฐ ปริกเพชร	ส.อบต.หมู่ ๑๐	พิเชษฐ ปริกเพชร	
๑๑	นายนิทัศน์ ชำนาญ	ส.อบต.หมู่ ๑	นิทัศน์ ชำนาญ	
๑๒	นายเนตร คำเครื่อง	ส.อบต.หมู่ ๑๑	เนตร คำเครื่อง	
๑๓	นายประถม อ่อนน้อม	ส.อบต.หมู่ ๖	ประถม อ่อนน้อม	
๑๔	นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์	ส.อบต.หมู่ ๘	ดวงรัตน์ ชมพูพันธ์	
๑๕	นายศราวุธ สมบัติแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๔	ศราวุธ สมบัติแก้ว	
๑๖	นายเพลิน พลังฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ ๘	เพลิน พลังฤทธิ์	
๑๗	นายชนะ บุญประสิทธิ์	ส.อบต.หมู่ ๙	ชนะ บุญประสิทธิ์	
๑๘	นายเล็ก ดวงทิพย์	ส.อบต.หมู่ ๗	เล็ก ดวงทิพย์	
๑๙	นางกมลทิพย์ ตาเถิง	ส.อบต.หมู่ ๘	กมลทิพย์ ตาเถิง	
๒๐	นายวิษณุ อุปชัย	เลขานุการสภาฯ	วิษณุ อุปชัย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจันทร์เพ็ญ คำอูน	นายก อบต.	จันทร์เพ็ญ คำอูน	
๒	นางธนวรรณ หวังดี	รองนายก อบต.	ธนวรรณ หวังดี	
๓	นายเอก ปันทะลา	รองนายก อบต.	เอก ปันทะลา	
๔	นายสมหวัง ใจหมั่น	เลขานุการ	สมหวัง ใจหมั่น	
๕	นายพนมกร คู่ฝัด	ปลัด อบต.	พนมกร คู่ฝัด	
๖	น.ส.เบญญาภา ขจรวุฒิชัย	รองปลัด อบต.	เบญญาภา ขจรวุฒิชัย	
๗	นางกัญญาณัท แคนนารินทร์	ผอ.กองการศึกษาฯ	กัญญาณัท แคนนารินทร์	
๘	นางฉิรดา แก้วแสงอินทร์	หน.สำนักปลัด อบต.	ฉิรดา แก้วแสงอินทร์	
๙	นางสาวเพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธ์	ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ	เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธ์	
๑๐	นายเอกรินทร์ โนจิต	นักพัฒนาชุมชน	เอกรินทร์ โนจิต	

เปิดประชุมเวลา๐๙.๐๐ น.

เลขานุการฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา อบต.เปิดการประชุมสภาอบต.
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประธานสภาฯ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลอ่าวนาไลย สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ลงวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย สมัยสามัญ
ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ โครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนแจ้งรายละเอียดโครงการ

นายเอกนรินทร์ โนจิต
นักพัฒนาชุมชน

กระผมขอชี้แจงโครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เบื้องต้นดังนี้ ที่มาของโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น
หน่วยงานของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษี
สรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวัง
ให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่
จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิด สร้างสรรค์สามารถ
นำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของ
สมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ความเป็นมาของโครงการฯสืบเนื่องจาก อบต.อ่าวนาไลย ได้ทำข้อตกลงการดำเนินงาน
(MOU) เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ เทศบาลตำบลจิม อ่าวนาไลย จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแม่ข่าย โดยมี
การดำเนินการดังนี้

๑. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
แบบมีส่วนร่วม (TCNAP) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลจิม
อ่าวนาไลย จังหวัดพะเยา
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาพ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention hall phichit)
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา
ไลย ที่ ๑๓๒/๒๕๖๐

๔. เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับเงินจากโครงการดังกล่าวตั้งนั้นจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไปเปิดบัญชี จำนวน ๓ ท่าน โดยการเบิกเงินจะต้องใช้กรรมการ ๒ ใน ๓ ท่านเป็นผู้ลงชื่อในใบถอนเงิน
๕. (เตรียม) เข้าร่วมการอบรม Recap ณ เทศบาลตำบลจิม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เจ้าหน้าที่อบต. จำนวน ๔ ท่าน)
๖. (เตรียม) อบรม ศึกษาจากคณะกรรมการจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน ๓๐ ท่าน ณ เทศบาลตำบลจิม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา (๕วัน ๔ คืน รอรายละเอียดจากแม่ข่าย)
๗. ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน (รายละเอียดอยู่ในบันทึกข้อตกลง)

ปลัด อบต.

ผมขอเพิ่มเติมข้อมูล เนื่องจากโครงการนี้ใช้งบประมาณของ สสส. เป็นโครงการที่น่าสนใจในการดำเนินการมีหลายขั้นตอน อาทิเช่น

- ออกสำรวจเก็บข้อมูล
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์
- การนำข้อมูลมาใช้

ส่วนงบประมาณนั้นจะมาเป็นครั้งๆไป ก่อนที่จะดำเนินงาน ทาง อบต

นายประยูร จันด้าง

ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณจากหน่วยงานที่สนับสนุนต่างๆ จะสนับสนุนต่อเนื่องหรือไม่

ส.อบต. ม.๑๐

นักพัฒนาชุมชน

ตอนนี้เราได้งบประมาณมาแล้ว ๒ โครงการๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท จะได้รับการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องไปตลอดครับ

ประธานสภาฯ

๑.๒ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการครับ

ปลัด อบต.

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) โดยมีมาตรการ ดังนี้

๑. การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทาง เป้าหมาย ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทาง ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ โดยดำเนินการ
 - จัดทำแผนงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรม เน้น โรงเรียน วัด ตลาด สถานที่ราชการในพื้นที่ / สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลด การคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ ช
 - จัดกิจกรรม/โครงการ Big Cleaning Day เป็นประจำทุกเดือน
 - จัดกิจกรรม เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ธนาคารขยะรีไซเคิล ขยะแลกของ/ไข่ ผ้าปารีไซเคิล
 - นัดวันเก็บขยะแต่ละประเภท ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า จุดทิ้งขยะแต่ละประเภท
๒. จัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ แห่ง (บรรลุเป้าหมาย ๑๐๐% ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)

ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมถึงกากของเสียจากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี)

๓. การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)

****กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ ให้ถือว่า หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นเป็น “หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย”****

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแจ้งให้ทราบบ้างครับ

นายประยูร จันดั่ง

ผมขอสอบถามเกี่ยวกับขยะมูลฝอยสองข้างทางถนนสายแพร่-น่าน จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร ส่วนของหมู่บ้านตอนนี้มีการจัดเก็บขยะอันตรายแล้ว ขอทราบแนวทางการทำลายเรื่องการกำจัดขยะสองข้างทางถนนสายแพร่-น่าน เป็นความรับผิดชอบของทางหลวง ผมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือทางอำเภอเวียงสาเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ส.อบต. ม.๑๐

ปลัด อบต.

ขอให้ท่านปลัดนำเรื่องนี้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางหลวง

ประธานสภาฯ

นายมนูญชัย ศรีหะวงษ์

ผมขอเสนอให้มีการตัดหญ้าสองข้างทางที่รกๆ เนื่องจากชาวบ้านชอบนำขยะไปทิ้ง และอีกประเด็นหนึ่งครับ ตรงหน้าโรงเรียนนาโหลซึ่งเป็นทางโค้ง มักจะมีรถมาจอดเป็นประจำ ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ อีกทั้งเป็นการบดบังทางเลี้ยวเข้า-ออกของหมู่บ้านด้วย เห็นควรจะมีป้ายห้ามจอดมาติดไว้ด้วย

ส.อบต. ม.๒

ประธานสภาฯ

ขอสนับสนุนตามที่ ส.อบต.มนูญชัย ได้เสนอเนื่องจากบริเวณหน้าโรงเรียนนาโหลนั้นเป็นจุดเสี่ยง ผมขอสนับสนุนตามที่ ส.อบต.มนูญชัย ได้เสนอมาครับ สองข้างทางตรงที่มีหญ้ารกๆ มีการนำถุงขยะมาทิ้ง ผมขอเสนอให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายรณรงค์ โดยใช้ภาพเด็กเป็นสื่อ หากท่านใดพบเจอขยะที่ทิ้งไว้ข้างทางขอให้เปิดถุงดู บางทีอาจจะพบเอกสารที่มีชื่อสกุล เราก็สามารถติดตามตัวได้ง่ายขึ้น

นายเพลิน พลังฤทธิ์

ขอแจ้งเพิ่มเติมอีก ๓ เรื่องค่ะ

ส.อบต. ม.๘

๑. นายอำเภอเวียงสาคนใหม่จะมาดำรงตำแหน่งวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้

นายก อบต.

๒. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นวันพีชมงคล

๓. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการจริยธรรม ณ สำนักสงฆ์พระธาตุทรายทอง โดยใส่ชุดขาว พร้อมเหรียญกันที่ อบต.อำยนาโหลเวลา ๐๘.๐๐ น. มีรถรับส่ง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการสภาฯ ได้สำเนารายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แนบหนังสือเชิญประชุมแจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วมีท่านใดที่จะแก้ไข ติดตามหรือเพิ่มเติม ถ้อยคำในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วบ้าง

ที่ประชุม

ไม่มีและรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเร่งด่วน

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕
ปลัด อบต.

เรื่องอื่นๆ

- แจ้งความคืบหน้าของโครงการซ่อมแซมลูกกรงของ หมู่ ๒ , หมู่ ๓ และโครงการฝายของหมู่ ๕ , หมู่ ๙ , หมู่ ๑๑ ตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้เข้าทำงานแล้ว ขอให้ผู้นำแต่ละบ้านไปติดต่อแบบแปลนได้ที่กองช่าง

- ตามที่ทางสภาฯได้แนะนำให้ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตอนนี้ทางอบต.อายนาไลได้ดำเนินการแล้ว

ประธานสภาฯ
นายประยูร จันด้าง
ส.อบต. ม.๑๐
ประธานสภาฯ

ตอนนี้ถนนของบ้านนาไล หมู่ ๒ ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สอบถามงบจ่ายขาดของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของบ้านนาไลใต้ หมู่ ๑๐ หมดสัญญาหรือยัง และเรื่องการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดนั้น มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร

ปัญหาการขุดเจาะบ่อบาดาลของบ้านนาไลใต้ หมู่ ๑๐ นั้น แนะนำให้หาสถานที่ขุดเจาะใหม่ เนื่องจากบริเวณหนองกบได้ทำการขุดเจาะไปหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สำเร็จ

ปลัด อบต.
เลขานายก

เนื่องจากพื้นที่ของบ้านนาไลใต้ หมู่ ๑๐ ไม่ค่อยมีน้ำ แต่ตรงไหนที่มีน้ำมักจะเป็นสนิมเหล็ก ปัจจุบันประปาอีกตัวที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณบ้าน ส.อบต.พิเชษฐ ปริกเพชร ผลิตน้ำได้เยอะ คิดว่าสามารถนำน้ำจากประปาตัวนี้ไปสู่ประปาตัวข้างบนได้และคงจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนบ้านนาไลใต้ ขอให้ทุกคนช่วยกันคิดค้นวิธีที่จะนำน้ำจากประปาตัวข้างล่างไปสู่ประปาตัวข้างบนได้อย่างไร

นายพิเชษฐ ปริกเพชร
ส.อบต. ม.๑๐
ประธานสภาฯ

ประปาตัวข้างล่างสามารถผลิตน้ำได้เยอะ แต่ติดปัญหาตรงที่คุณภาพน้ำไม่สะอาด ขอเสนอให้ติดตั้งบ่อกกรองเพิ่มเติม

ผมขอเสนอแนะระบบกรองน้ำแบบน้ำวน ผ่านกรรมวิธีกรองหิน ทราย น่าจะแก้ไขปัญหาได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะสูง

นายทุน เพ็องฟู
ส.อบต. ม.๔

ผมขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหารประสานเรื่องการรณรงค์ การทิ้งขยะสองข้างทาง ส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านควรจะไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่นๆ เช่น ประปาเวียงสา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางบ้านใหม่เจริญราษฎร์หมู่ ๔ ก็จะตั้งงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลไว้เช่นกัน และตอนนี้กำลังสำรวจหาพื้นที่ทำแก้มลิง ส่วนห้วยขี้แฮ้ได้ประสานที่ดินทำท่อส่งน้ำ เรื่องการบริหารจัดการน้ำของบ้านนาไลใต้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ขอให้ทางสภาฯช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

นายมนูญชัย ศรีหะวงษ์
ส.อบต. ม.๒
ประธานสภาฯ

ผมเสนอ กรณีระบบประปาบ้านนาไลใต้ ควรไปปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อจะได้น้ำที่สะอาด เพื่อจะได้ส่งน้ำจากประปาตัวข้างล่างไปสู่ประปาตัวข้างบนได้

สรุปให้ทางคณะกรรมการประปาบ้านนาไลใต้ หมู่ ๑๐ นำข้อเสนอแนะในที่ประชุมสภาฯ ไปบริหารจัดการ และให้หาข้อมูลจากหน่วยงานประปาด้วย

เลขานายก
รองประธานฯ

ขอชื่นชมบ้านอาย หมู่ ๕ ที่มีการบริหารจัดการระบบประปาที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตอนนี้ทางบ้านนาผา หมู่ ๑ ประปาตัวบนไม่มีน้ำ เบื้องต้นได้ประสานกองช่างกับผู้รับเหมาให้มาดูแลและขอติดตามเรื่องฝายวังเย็น ตามที่คุยกันไว้ในที่ประชุมสภาฯที่ผ่านมา

ปลัด อบต.

หลังวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีการนัดประชุมอีกครั้ง

นายทวน จำปา ส.อบต. ม.๗	สอบถามเรื่องถนนคอนกรีต ที่ผู้รับเหมาเพิ่งทำงานเสร็จ ตอนนี้ถนนแตก
ประธานสภาฯ นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ส.อบต. ม.๖	ตอนนี้คณะกรรมการตรวจรับ ยังไม่ได้ตรวจรับ ถนนแตกต้องให้ผู้รับเหมาทำการเทคอนกรีตใหม่ ขนาดนี้ประปาบ้านฝั่งหมื่น หมู่ ๖ ประสบปัญหาจ่ายค่าไฟแพง ขอคำแนะนำจากสภาฯ
ปลัด อบต.	ทำการแบ่ง zone การใช้น้ำของประปาแต่ละตัว แล้วลองตัดประปาบางตัวออก หรือตรวจสอบมาตรวัดน้ำเข้า-ออก สัมพันธ์กันหรือไม่
นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ส.อบต. ม.๖	ปัจจุบันได้ทำการแบ่งคณะกรรมการเป็น zone ประจำประปาแต่ละตัวอยู่แล้ว
ประธานสภาฯ นายเพลิน พลั่งฤทธิ์ ส.อบต. ม.๘	ให้กลับไปตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าดูว่าปกติหรือไม่ ผมมีเรื่องจะนำเสนออยู่ ๓ เรื่อง ๑.ปัจจุบันทางบ้านชมพู หมู่ ๘ ได้ผู้ใหญ่คนใหม่แล้ว ชื่อนายจรูญ เสาร์ทิพย์ เป็นคนที่มี ความสามารถคนหนึ่ง ๒.ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ อบต. ที่เข้าไปประสานชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบถึงหลักเกณฑ์ให้ ความช่วยเหลือ ๓.ในปีที่ผ่านมาเขตป่าชุมชนของบ้านชมพู มีคนต่างถิ่นเข้ามาหาของป่า(เก็บเห็ด)ในพื้นที่ บางคน ก็มาขออนุญาตบางคนก็ลักลอบเข้าไป ผมขอหารือและขอคำแนะนำจากสภาฯ เรื่องการซื้อหมวก ก่อนเข้าไปหาของป่า(เก็บเห็ด) เราทำหมวกเป็นสี่ๆ โดยเลือกสีที่เห็นเด่นชัด ทุกท่านเห็นควร อย่างไรบ้างครับ
ประธานสภาฯ	เห็นด้วย ขอให้ท่านนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกันในชุมชน ส่วนเรื่องวาทภัย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาในการช่วยเหลือแล้ว และขอย้ำหากเป็นเกษตรกร ท่านต้องมีการเสียภาษีและขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องตามประเภทพืชที่ปลูกให้ตรงกัน ถึงจะ เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ หากข้อมูลขัดแย้งกัน ท่านจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ผากให้ ท่านสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบด้วยครับ และขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องพื้นที่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เราสามารถมายื่นเสียภาษีได้หรือไม่
ปลัด อบต.	พื้นที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะต้องรูปแปลง มีพิกัด ถึงจะเสียภาษีได้ ข้อมูลทางสำนักงาน เกษตรกับอบต.จะต้องตรงกัน ผมขอเพิ่มเติมเรื่องเล่าหมู ต้องขึ้นทะเบียนอันตรายต่อสุขภาพด้วย หากท่านไม่ขึ้นทะเบียนเป็นการกระทำความผิดต่อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
นายประยูร จันด้วง ส.อบต. ม.๑๐	เนื่องจากในวันปลูกต้นไม้ ณ วัดร้าง ผมมีธูระส่งเอกสารด่วนที่สุดให้ลูกสาว ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และผมขอเสนอเรื่องอาหารของนักเรียนแลกเปลี่ยนจากแคนาดา ให้จัดทำเป็นจตุรรวมกันได้ หรือไม่
ปลัด อบต.	ไม่ได้ครับ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มา เพื่อให้มาอยู่กับชาวบ้าน ได้รับ วัฒนธรรมของเรา ให้รู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน ใช้ชีวิตแบบพื้นบ้าน
นายมณูชัย ศรีหะวงษ์ ส.อบต. ม.๒	จากที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านปลัด อบต.ให้ไปสำรวจจุดเสี่ยง เพื่อจะติดตั้งกระจกุน ตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้ว สามารถส่งได้เลยหรือไม่ครับ
ปลัด อบต.	ส่งที่กองช่างได้เลยครับ
นายนิทัศน์ ชำนาญ ส.อบต. ม.๑	ผมขอสอบถามเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าในปิงปประมาณปี ๒๕๕๙ ของบ้านนาผา หมู่ ๑ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

ลงชื่อ



(นายทูน เฟื่องฟู)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ชำนาญ)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสุพิน เขื่อนเพชร)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายศุภโชค ไชยวุฒิ)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รับรองรายงานการประชุม